
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่ 1 

วันท่ี  29 พฤษภาคม  ๒๕66 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

******** 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

๑. นายไพศาลเกษมสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ไพศาล เกษมสุข  

๒. นายสุเทพ   ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สุเทพ   ผลกุศล  

๓. นางทัศนี  ถนอมชีพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทัศน ี ถนอมชีพ  

๔. นายทวีป  ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทวีป  ลอยเมืองกลาง  

๕. นายธนากร  มริินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนากร  มิรินทร์  

๖. นายวิสูตร  จันทะโพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิสูตร  จันทะโพ  

๗. นายสำอางค์  นามกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สำอางค์  นามกุล  

๘. นายอุดร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุดร  ภิรมย์ไกรภักดิ์  

๙. นายเดวิด  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดวิด  อันแสนลา  

๑๐. นายบุญส่ง  คำภิระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุญส่ง  คำภิระ  

๑๑. นายเลี่ยม  วิเศษสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายเลี่ยม  วิเศษสุข  

๑๒. น.ส.เพียงตะวัน คงม่วงหมู่ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพียงตะวัน คงม่วงหมู่  

13 นางสาวขวัญเรอืน ตาปราบ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ขวัญเรอืน ตาปราบ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายประเทือง  ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ประเทือง  ธรรมโชติ  

๒. นายวินัย  เดชมาลา รองนายกเทศมนตรี วนิัย  เดชมาลา  

๓. นางจำนงค ์ มณจีันทร์ รองนายกเทศมนตรี จำนงค์  มณีจันทร์  

๔. นายประสงค์  กงชัยภูม ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสงค์  กงชัยภูมิ  

๕. นายสุน  วรรณศิลป์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุน  วรรณศลิป์  

๖. นายมาโนช  หอมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง มาโนช   หอมวงศ์  

๗. นายธารนิทร์  งาหัตถ ี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ธารนิทร์  งาหัตถี  

8 นายภัทรโชค  คลังระหัด ผู้อำนวยการกองคลัง ภัทรโชค  คลังระหัด  

9 นางจุฑาทพิย์ ถีสูงเนนิ หัวหน้าสำนักปลัด จุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ  

10 น.ส.กาญจนา อนิรินทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กาญจนา  อนิรินทร์  

11 น.ส.ปัตทยา เสนาหมื่น นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปัตทยา  เสนาหมื่น  

12 นายเกียรตยิศ  จันทราภรณ์ นักวชิาการเกษตร เกียรตยิศ  จันทราภรณ์  

 



-2- 

เริ่มประชุมเวลา  0๙.๓๐ น. 

 - นายไพศาล  เกษมสุข ประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑๒ คน มาประชุม 12 คน ครบองค์ประชุม, เลขานุการสภาฯ  1 คน 

             มผีูเ้ข้าร่วมประชุม 12 คน  

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพศาล  เกษมสุข -เรียนสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลมิตรผลได้เข้ามา 

ประธานสภาฯ               ดำเนินการก่อสร้างโรงงานซึ่งตอนนี้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 

     และอนาคตภายภาคหน้า คงนำพาความเจรญิเข้ามาสู่พืน้ที่ตำบลบ้านเดื่อเราอีก 

                                 ครับ รายได้ภาษีต่างๆ ก็จะเข้าสู่เทศบาลเราอีกครับ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายไพศาล เกษมสุข  -รับรองรายงานการประชุมสรภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  

ประธานสภาฯ            ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษจกิายน 2565  

                            -รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 

                              วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  

นายไพศาล เกษมสุข-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ หากไม่มผีมขอมติที่ 

ประธานสภาฯ          ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม 

                            สภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมคราวถัดไปกรุณา 

                            ยกมือขึน้ครับ 

ที่ประชุม       -มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน  เสียง 11 เสียง งดออกเสียง  

                            1 เสียง (นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ หากไม่มผีมขอมติที่ 

ประธานสภาฯ          ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม 

                            สภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ประชุม                 -มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนน  เสียง 11 เสียง งดออกเสียง  

                            1 เสียง (นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายไพศาล เกษมสุข  5.1 ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ                 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่าย 

                                  รายการนี้ไว้ งบประมาณที่ขอโอน 24,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) เชญิผูเ้สนอ 

                                  ญัตติครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพฯ สำหรับญัตติที่ 5.1 โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

นายกเทศมนตรีฯ            ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข หมวดค่า 

                                 ครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณก่อน 

                                 โอน 0.-บาท งบประมาณที่ขอโอน  24,000.-บาท งบประมาณหลังโอน  

                                 24,000.-  โอนลด แผนงานสาธารณสุข หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  

                                 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง งบประมาณที่อนุมัต ิ588,300.-บาท  

                                 งบประมาณก่อนโอน 370,800 งบประมาณที่โอน 24,000.-บาท งบประมาณ  

                                 หลังโอน 346,800.-บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  

นายไพศาล เกษมสุข   -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรอืไม่ครับ เชญิครับ หากไม่มผีมขอมตทิี่ 

ประธานสภาฯ             ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  

                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอื 

                               อิเล็กทรอนิกส์ กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม           -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน  เสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล        

                                เกษมสุข  ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข   5.2 ญัตตขิออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายเป็นค่า 

ประธานสภาฯ            ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ งบประมาณที่ 

                              ขอโอน 5,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) เชิญผูเ้สนอญัตติครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตขิอ 

นายกเทศทนตรีฯ            อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อจ่ายเป็นค่า ครุภัณฑ์ 

                                 วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ งบประมาณที่ขอ 

                                 โอน 5,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ)  โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข หมวดค่า 

                                 ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณก่อนโอน   

                                 0.- บาท งบประมาณที่ขอโอน 5,000 บาท งบประมาณหลังโอน 5,000 บาท  

      โอนลด แผนงานสาธารณสุข  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทน 

                                  พนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัต ิ588,300 บาท งบประมาณก่อนโอน  

                                  346,800 บาท งบประมาณที่ขอโอน 5,000 บาท งบประมาณหลังโอน  

                                  341,800 บาท  
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นายไพศาล เกษมสุข    -มีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายญัตติที ่5.2 หรอืไม่ครับ เชิญครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่

ประธานสภาฯ              ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติใหโ้อนเงนิงบประมาณ ประจำปี  

                                งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ เนื่องจาก 

                                ไม่ได้ตัง้จ่ายรายการนี้ไว้ งบประมาณที่ขอโอน 5,000 บาท กรุณายกมอืขึ้นครับ  

ที่ประชุม                    -มีมตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยา 

                                 ศาสตร์หรอืการแพทย์ งบประมาณ 5,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ,งด 

                                 ออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ ) 

นายไพศาล เกษมสุข    5.3 ญัตติขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  

ประธานสภาฯ            2566 เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ งบ 

                              ประมาณที่ขอโอน 30,500 บาท  เชญิผูเ้สนอญัตติครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 5.3 ญัตติขอ 

นายกเทศมนตรีฯ            อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพื่อ 

                                 จัดซือ้เครื่องตัดคอนกรีต เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ โอนเพิ่ม   

                                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัด 

                                 คอนกรีต รุ่น 14 นิว้ ขนาดใบตัด 14 นิ้ว ไกด์นำตัดมี พวงมาลัยปรับระดับแบบ 

                                 เกลียวพร้อมที่ล๊อคระดับ ถังเก็บน้ำ 30 ลิตร ถอดทำความสะอาดได้ ประแจไข  

                                 เบอร์ 34 และ 27 โครงเหล็กรอบเครื่องยนต์ ป้องกันการกระแทก เคลื่อนย้าย 

                                 สะดวกล้อลูกปืน ตลับยางกันฝุ่น มีใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน 9 แรงม้า น้ำหนัก  

                                 (ไม่รวมเครื่องยนต์) 91 กก. งบประมาณที่อนุมัติ 0.-บาท งบประมาณที่ขอโอน  

                                 30,500 บาท งบประมาณหลังโอน 30,500 บาท       

     โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท จัดซือ้ 

                                 เครื่องเจาะดิน เพื่อจัดซือ้เครื่องเจาะดิน รุ่น GX50-Al + ดอก 8 นิ้ว เครื่องยนต์ 

                                 เบนซิน 4 จังหวะ ปริมาณกระบอกสูบ 47.9 ซีวี คาร์บูเรเตอร์ ไดอะแฟรม   

                                 งบประมาณก่อนโอน 0.-บาท งบประมาณที่ขอโอน 15,000 บาท งบประมาณ 

                                 หลังโอน 15,000 บาท  

     โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือน 

                                 ข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่อนุมัติ 1,835,940 บาท  

                                 งบประมาณก่อนโอน 1,397,560 บาท งบประมาณที่ขอโอน 45,500 บาท  

                                 งบประมาณหลังโอน 1,349,060 บาทเนื่องจาก ไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ไว้  

                                 แต่มคีวามจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องตัดคอนกรีต ในการตัดคอนกรีตกรณีถนนที่มี 

                                 การดำเนินการผ่านท่อระบายน้ำหลายสาย เกิดปัญหาน้ำไหลลงดินไม่ได้ จงึมคีวาม 

                                 จำเป็นต้องใช้งานในการแหไ้ขปัญหาครับ  และสำหรับการจัดซื้อ. 
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                                 เครื่องเจาะดิน เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านเดื่อมีการจัดทำธนาคารนำ้ได้ 

                                 ดิน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกักเก็บน้ำได้ดนิ แก้ปัญหาน้ำไหลนอง จึงมีความ 

                                 จำเป็นที่จะจัดซื้อเครื่องเจาะดินครับ  

นายไพศาล เกษมสุข     -มีสมาชิกสภาฯ มีขอ้สงสัยจะซักถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ ญัตตทิี่ 5.3  

ประธานสภาฯ               หรอืไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบ 

                                 อนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ 

                                 จัดซือ้เครื่องตัดคอนกรีต งบประมาณ 30,500 บาท และเครื่องเจาะดิน  

                                 งบประมาณ 15,000 บาท กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม                    -มีมตเิห็นชอบ จำนวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                 ประธานสภาฯ ) 

นายไพศาล เกษมสุข     5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 60  

ประธานสภาฯ               โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  19,346,700 บาท เชิญผูเ้สนอญัตติครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับญัตติ 

นายกเทศมนตรีฯ           ที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  

                                 60 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 19,346,700 บาท  เหตุผลที่ขออนุมัตจิ่ายขาด 

                                 เงนิสะสมในครั้งนี้ มคีวามจำเป็นต้องดำเนนิการเพื่อดำเนินการเพื่อบริการชุมชน 

                                 เพิ่มพูนรายได้และบริการชุมชน และแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน อกี 

                                 ทั้งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ในฐานะองค์กร 

                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนเพิ่มพูนรายได้ และบำบัดความ 

                                 เดือดรอ้นของประชาชน จึงจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการจำนวน 60  

                                 โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ 

                                 ฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ 

                                 จ่ายเงนิสะสมได้โดยได้รับการอนุมัตจิากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้       

                                  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                       ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน สังคม หรอืกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 

                                       ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรอืกิจการที่จะทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อน 

                                       ของประชาชน ทั้งนีต้้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                       ตามกฎหมายกำหนด 

                                  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง 

                                       ส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้วก่อนที่จะพิจารณาขออนุมัติจ่าย 

                                       ขาดเงนิสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  
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      (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดือน  

                                       และกันไว้อกีไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของรายจ่ายประจำปีนัน้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

                                       ในการบริหารงานและกรณีที่ม ีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

      (4) เมื่อได้รับอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงนิสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้ง 

                                       ดำเนินการก่อหนีผู้กพันให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 

                                       ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

                                       ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงนิสะสม โดยคำนงึถึงสาธารณะ  

                                       โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

                                       เสถียรภาพในระยะยาว จงึขอเสนอญัตติขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 

                                       งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 60 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  

                                       19,346,700 บาท  และก่อนการพิจารณาอนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม  

                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนีค้รับ 

          -เงินสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน   

                                       2565     59,296,819.65.- 

                     หัก  เงินสำรองตามระเบียบ                  12,994,487.00.- 

           คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตาม 

                                       ระเบียบ     46,302,332.65.- 

           หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัตแิล้วในปีปัจจุบัน(224,000) 

       ถอนคืนเงนิรายรับข้ามปีงบประมาณ              224,000.- 

           บวก เงนิสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแลว้  - 

                  รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม   

                6,000.-  

          คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้  

       ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566                     46,084,332.65.- 

                                      ขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้โปรดพิจารณาอนุมัติรายระเอียดตามญัตติ 

                                      ที่เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อต่อไปครับ 

นายไพศาล เกษมสุข       5.4  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 

ประธานสภาฯ                       60 โครงการ งบประมาณ 19,346,700.-บาท                                        

                                 5.4.1 ญัตตขิออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

                                         เพื่อจัดซื้อรถกู้ชพีฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการช่วยเหลือผูป้่วยวิฤต  

                                         ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 

             เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวติก่อนถึงโรงพยาบาลในผูป้่วยอุบัติเหตุ  

                                         และฉุกเฉิน โดยบุคลากรที่เหมาะสม อาทิ แพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน  
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                                        และใชข้นส่งผูป้่วยในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากเดิมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีรถกู้ 

                                        ชีพคันเล็กอยู่ 1 คัน ซึ่งภารกิจในการปฏิบัติการก็ยังไม่เพียงพอ  วัสดุอุปกร์ 

                                        ช่วยชีวติก็ยังไม่เพียงพอ จงึอยากใหม้ีรถกู้ชีพฉุกเฉินพรอ้มอุปกรณ์กู้ชีพครบ 

                                        วงจรแบบรถตู้ไว้ประจำการณ์ในองค์กรครับ 

นายไพศาล เกษมสุข             -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตตินี้หรอืไม่ครับ เชิญครับ  

ประธานสภาฯ                        

นายธนากร มิรินทร์              -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับญัตติที่ 5.4.1 ญัตติขออนุมัตจิ่ายขาด 

สมาชิกสภาฯ เขต 1               เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผมเห็นด้วยกับการขอจัดซือ้รถกู้ 

                                        ชีพแบบรถตู้ เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มพีืน้ที่บริการประชาชนจำนวน 

                                        มากปัจจุบันบ่อยครั้งที่มีการขอใชบ้ริการรถ แล้วรถเราติเคสอยู่ครับ จึงทำให้ 

                                        ไม่สามารถใหบ้ริการประชาชนได้ทั่วถึงครับ แต่ผมอยากทราบว่าการใชน้้ำมัน 

                                        ในการดำเนนิการให้บริการรถ EMS ปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร เคสผูป้่วยอยู่ที่ 

                                        โรงพยาบาลอยากใหเ้ราไปรับมีหรอืไม่ แล้วจำนวนประชาชนที่มีคำร้องขอใช้ 

                                        บริการรถ EMS ปัจจุบันมจีำนวนเท่าไหร่ และมีเคสไหนบ้างที่มาขอแล้วไม่เข้า 

                                        หลักเกณฑ์การช่วยเหลือบ้าง  

นายไพศาล เกษมสุข            -อยากให ้นิติกรได้พิจารณาว่าการดำเนินจัดซือ้รถกู้ภัย EMS แบบรถตู้สามารถ 

ประธานสภาฯ                      ดำเนินการได้ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ข้อใด แก่สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 

                                        ก่อนการพิจารณาครับ  

นายจตุรงค์ ผลมาตร์           -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ใน 

นิตกรปฏิบัติการ                  เบือ้งต้นท่านนายกเทศมตรตีำบลบ้านเดื่อได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบแล้ว จะมีตัว 

                                       ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 89  ซึ่ง 

                                       เมื่อแยกองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อเป็นเหตุผลใหท้างสภาฯ ได้พิจารณา  

                                       ดังนี้  

                                       องค์ประกอบที่ 1 คือจำนวนเงินสะสมว่ามีเท่าไรที่จะเบิกจ่ายได้  

                                       องค์ประกอบที่ 2 พจิารณาในเรื่องของภารกิจ จะมีภารกิจแบ่งแยกตาม 

                                       ระเบียบ 3 ด้านด้วยกัน 1) ด้านการบริการชุมชนและสังคม 2) กิจการที่ 

                                       เกี่ยวกับการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เป็นกิจการที่ 

                                       จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดรอ้นของประชาชน  

                                       องค์ประกอบที่ 3 คือเรามีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ ของเทศบาล 

                                       หรอืไม่ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบภารกิจทั้งสามด้าน การจัดซื้อก็จะเข้า 

                                       ข่ายของการจัดการด้านการบริการชุมชนและสังคม ส่วนเหตุผลอื่นที่เราต้อง 

                                       พิจารณาใหบ้ริการรถกู้ชีพ EMS มีระเบียบการให้การช่วยเหลือประชาชนของ 
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                                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถ 

                                       ช่วยเหลอืตนเองได้ และจะมีหนังสอือีกตัว เป็นหนังสือซักซ้อมการให้การ 

                                       ช่วยเหลอืประชาชน จะแบ่งแยกประชาชนให้การช่วยเหลอืเป็นสองกลุ่มด้วยกัน  

                                       คือกลุ่มผูป้่วยที่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ จะมีตัวหนังสือซักซ้อมใหใ้ช้รถยนต์ 

                                       ส่วนกลางซึ่งไม่ใช่รถฉุกเฉิน หากรถยนต์ส่วนกลางติดภารกิจก็ขอความ 

                                       อนุเคราะห์จากหน่วยงานใกล้เคียงมี่มีรถฉุกเฉิน หรืออาจจะจ่ายเป็นค่าจ้าง 

                                       เหมาพาหนะให้ หรอืจะช่วยเหลอืเป็นเงินค่าภาหนะ ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่ม 

                                       ผูป้่วยฉุกเฉินและผูป้่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ถ้ารถ 

                                       ฉุกเฉินไม่ว่างก็พิจารณาให้การช่วยเหลอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 

                                       หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพิจารณาให้การช่วยเหลอื อาจจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 

                                       พาหนะ หรอืจ่ายเป็นเงินในการช่วยเหลือได้ ในการพิจารณาของสภาฯ จำเป็น 

                                       อย่างยิ่งที่ผู้ขอความช่วยเหลอืจะต้องมหีนังสอืประกอบจากทางสภาพ  

                                       พิจารณาอาจจะต้องมีจำนวนผูป้่วยว่าที่ผ่านมามีบริการกี่ราย และแยกกรณี 

                                       ผูป้่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินประกอบการพิจารณาจากสภาเทศบาลตำบล 

                                       บ้านเดื่อพิจารณาครับ  

นายไพศาล เกษมสุข           -เชิญ นายธารินทร์ งาหัตถี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช้ีแจง 

ประธานสภาฯ                     รายระเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาต่อสภาฯ ครับ 

นายธารินทร์ งาหัตถี           -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอนำ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ            เรียนข้อมูลประกอบการพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  

                                       พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อรถกู้ชีพ EMS แบบรถตู้ ตามที่ท่านสมาชกิได้ดูเอกสาร 

                                       เหตุผลประกอบการจัดซือ้ เนื่องจากตำบลบ้านเดื่อมีพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง  

                                       จำนวนประชากรในพื้นที่ ประมาณ 15,000 กว่าคน ปัจจุบันมีรถกู้ชีพ EMS  

                                       อยู่เพียงคันเดียว เป็นรถปิ๊กอัป ซือ้เมื่อปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน 12 ปีแล้ว วิ่ง 

                                       ให้บริการทุกวันมีการซ่อมเยอะพอสมควร ทั้งซ่อมระบบเครื่อง ระบบเครื่อง  

                                       งบประมาณในการซ่อมแซม 350,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

                                       จะเป็นค่าซ่อมแซมรถกู้ชีพ รถบรรทุกขยะ 2 คัน ซ่อมเตาเผาขยะ  แต่ละปีใช้ 

                                       จ่ายงบประมาณไปประมาณ สามแสนกว่าบาท ส่วนงบประมาณค่าน้ำมัน  

                                       เชื้อเพลิงปีละประมาณ 300,000 บาท (รถขยะ 2 คัน,รถ EMS 1 คัน ,  

                                       เครื่องตัดหญ้า) ในหลักการให้การบริการของรถกู้ชีพ EMS จะเป็นการ 

                                       ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเท่านัน้ แต่ตำบลเราไม่สามารถใหบ้ริการเพียง 

                                       การแพทย์ฉุกเฉินได้อยา่งเดียว เพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชน 

                                       เราจะเลือกปฏิบัติไม่ได้ จงึมสีองส่วน ที่จะต้องให้บริการกับพี่นอ้งประชาชน  
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                                      เช่นผู้ด้อยโอกาส ผูป้่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่นผู้ป่วยติด 

                                      เตียงที่ตอ้งใชเ้ครื่องมอืทางการแพทย์ตลอดเวลา มเีครื่องช่วยหายใจ มีสาย  

                                      น้ำเกลือมีความจำเป็นต้องใชร้ถ EMS เพื่อใช้อุปกรณ์ช่วยเหลอืผูป้่วย ในส่วน 

                                      การรับลงทะเบียนผูข้อรับบริการม ี2 ส่วน คอืกรณีฉุกเฉินจริง โทร 1669 แม่ 

                                      โรงพยาบาลชัยภูมิจะเป็นคนสั่งการ มายังโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  

                                      ข่ายที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ก็จะสั่งการมาที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

                                      เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ใหอ้อกรับบริการ สองคอืการให้บริการผู้ป่วยติดเตียง  

                                      ติดบ้าน หรอืผูด้้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ จากสถิติการให้บริการ  

                                      ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ปี 2565 ผู้ป่วยติดเตียงจากเดือนมกราคม  

                                      2565- ปัจจุบัน 134 ราย เป็นเคสบริการที่ไม่ได้ค่าบริการเลย บริการฟรี  

                                      เช่นส่งตัวไปโรงพยาบาลที่นครราชสีมา  ไปโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลภู  

                                      เขียว โรงพยาบาลชัยภูมิ หรอืนอกเขตพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ โดยพิจารณาจาก 

                                      ผูด้้อยโอกาส จะมีใบนัดจากแพทย์ มาให้พิจารณา และนำเข้ารายงานในการ 

                                      การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลอืประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                                      ได้ทราบ 134 ราย สำหรับการให้การช่วยเหลอืประชาชนกรณีฉุกเฉินที่โทร 

                                       ผ่าน 1669 ไปยังโรงพยาบาลชัยภูม ิ จะส่งผลสรุปการให้การช่วยเหลอืไปยัง 

                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมจิะแจ้งสรุปเคสใหก้ารช่วยเหลือ และค่า  

                                       เคสการให้บริการให้กับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อครับ บางปีก็เป็นหลักหมื่น  

                                       หลักแสนตามแต่จำนวนเคสที่ได้รับครับ ความจำเป็นคือถ้าเรามีรถคันเดียว  

                                       ในขณะที่รถเราติดเคสเราก็จะเสียโอกาสในการรับเคสที่มาใหม่ครับ   และใน 

                                       โอกาสต่อไปเราอาจจะต้องมตีำแหน่งเวชกิจฉุกเฉินหรอืผูท้ี่จบหลักสูตรด้าน 

                                       การแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะ หลักสูตรสองปี เหมือนพยาบาลเทคนิคที่เรียน 

                                       จากมหาวิทยาลัยสาธารสุขมาบรรจุเป็นข้าราชการที่โรงพยางบาลเกษตร  

                                       สมบูรณ์หรอืโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อมาดูแลการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

                                       เพื่อยกระดับและมาตรฐานการให้บริการครับ 

นายเดวิด อันแสนลา         -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  จาก 

สมาชิกสภาฯ เขต 2              กรณีการจัดซื้อรถกู้ชพี EMS เป็นแบบรถตู้ กระผมคิดว่าจากระเบียบกรณี 

                                        ผูป้่วยที่สามารถดูแลตนเองได้ผมคิดว่ารถ EMS ก็ไม่สมควรที่จะรับเคสแบบนี้  

                                        แต่ถ้าเขามาลงทะเบียนไว้ในฐานะผูด้้อยโอกาสเราน่าจะมีการช่วยเหลอืเป็น 

                                        เงิน ค่ายานพาหนะแทน อาจจะช่วยเหลอืได้ไม่เต็มจำนวน แต่ก็ขอให้มีการ 

                                        ช่วยเหลอืตามระเบียบที่สามารถใหก้ารช่วยเหลือได้ เพราะหากเอารถ 

                                        EMS เราไปวิ่ง เราไม่ได้ค่าเคส ค่าตอบแทน เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกลับต้อง 

                                        รับภาระค่าน้ำมัน ค่าสึกหลอของรถยนต์ส่วนกลางอีก ถ้าอนุมัติจ่ายขาดเงิน 
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                                        สะสมเพื่อจัดซื้อรถกู้ชีพ แบบรถตู้ สภาต้องพิจารณาผลที่จะตามมาคือภาระ 

                                        ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม และตอ้งเพิ่มค่าจ้างงาน 

                                        พนักงานขับรถ และพนักงานกู้ชีพเพิ่มขึน้อีกในขณะที่เราไปช่วยเหลอื 

                                        ประชาชนกรณีที่ประชาชนสามารถใหก้ารช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ใช่กรณี 

                                        ฉุกเฉิน อยากใหเ้พื่อนสมาชิกสภาฯ พิจารณาในจุดนีด้้วยครับ 

นายสุเทพ ผลกุศล        -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2              หลักการและเหตุผลในการจัดซือ้รถ EMS แบบรถตู้ได้ทราบเกี่ยวกับข้อ 

                                       กฎหมายและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อไปแล้ว ผมก็มี 

                                       ข้ออยากซักถามเพราะถ้าหากเราจัดซื้อรถตู้ EMS เพิ่มมาในทางปฏิบัติตอ้งมี 

                                       พนักงานประจำรถตู้เพิ่มเติมผมอยากทราบว่าปัจจุบันเรามีพนักงานที่สามารถ 

                                       ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถ EMS กี่คน เทศบาลตอ้งหามาเพิ่มเติมอกีกี่ตำแหน่ง ใน 

                                       ส่วนบุคลากรที่มคีวามชำนาญ ผมคิดว่าถ้าคนที่เรามีอยู่แลว้ควรส่งตัวไปอบรม 

                                       ให้ความรูเ้พื่อมาปฏิบัติงานประจำรถฉุกเฉิน ผมอยากใหส้มาชิกสภาฯ มาดู 

                                       บัญชรีายชื่อประชาชนที่มาขอใช้บริการรถฉุกเฉิน 134 ราย ล้วนแลว้เป็นเคส 

                                       ทีป่ระชาชนไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ รถกู้ชีพคันเดิมแลว้เครื่องมอืในการ 

                                       ช่วยชีวติยังล้าหลังและไม่ทันสมัย ผมจึงอยากใหม้ีรถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS แบบรถ 

                                       ตู้ แต่เราก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายด้านใหส้อดคล้องกันก็อยากให้ 

                                       สมาชิกสภาได้พิจารณาจากเหตุผลหลายๆด้านประกอบการพิจารณาที่ทาง   

                                       นิตกิร และผอ.กองสาธารณสุขได้รับทราบ ประกอบการพิจารณา เหนอืสิ่งอื่น 

                                       ใดประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และอนาคตข้างหน้า 

                                       จำนวนผูป้่วยติดเตียงจะลด หรอืจะเพิ่มขึน้มากน้อยเพียงใด ก็ขอให้พิจารณา 

                                       ร่วมกันครับ  

นางทัศนี ถนอมชีพ             -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในเรื่องการจัดซือ้รถฉุกเฉิน ดฉิันก็เห็นด้วยที่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1             เทศบาลตำบลบ้านเดื่อจะมีรถฉุกเฉินเพิ่มขึน้มาอีก แต่ดิฉันขอฝากเกี่ยว  

                                      บุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่ในรถฉุกเฉิน ขอให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพราะ 

                                      เท่าที่ผ่านมาผูท้ี่ปฏิบัติหน้าทีประจำรถฉุกเฉินเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดา แล้ว 

                                      ความรูค้วามสามารถในการช่วยชีวิตคนมีประสิทธิภาพดีหรอืยัง ขอฝากเรื่อง 

                                      บุคลากรค่ะ และเรื่องรายได้ที่ได้รับจากเคสการให้บริการปัจจุบันลดน้อยลง 

                                      ขอให้การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพค่ะ   

นายประเทือง ธรรมโชติ        -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ความจริงรถ EMS เราจัดซือ้และใช้งานมาเป็น 

นายกเทศมนตรีฯ                  เวลากว่าสิบปีแล้ว ในการจัดซื้อรถกู้ชีพคันใหม่นี ้ผมตระหนักดีว่าในการ 

                                       ช่วยชีวติคนเพียงหนึ่งคนไว้ได้จากเหตุฉุกเฉินผมว่ามันก็คุ้มแลว้นะครับ ยิ่ง 

                                       ปัจจุบันโรคใหม่ๆก็เพิ่มขึน้เช่นโรคฮิสโตรก อาจเกิดขึน้กับตัวเรา หรอืท่าน 
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                                       หรอืญาติพี่นอ้งของเราเองทุกเมื่อ ซึ่งในการนำผูป้่วยส่งโรงพยาบาลได้ 

                                       ทันท่วงที และรถกู้ชีพเรามีเครื่องมอืในการช่วยชีวติที่มปีระสิทธิภาพ  

                                       ประสิทธิภาพในการช่วยชวีิตก็จะมีประสิทธิภาพที่สุด และในส่วนของ 

                                       หลักเกณฑ์การให้บริการขอให้กองสาธารณสุข ได้กำหนดให้แน่นอน 

           และประชาสัมพันธ์ให้ผูน้ำหมู่บ้านและประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเพื่อให้ 

                                       การให้บริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ขอให้สภาฯได้พิจารณาด้วยครับ 

นายธารินทร์  งาหัตถี        -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอนำ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ            เรียนเพิ่มเติมเรื่องบุคลากรประจำรถฉุกเฉินตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามมา  

                                       ตอนนี้จำนวนพนักงานประจำรถฉุกเฉินมีจำนวน 9 คน จะแบ่งเป็น 3 ชุดๆ ละ  

                                       3 คน จะมีคนขับ 1 คน และบุคลากรประจำรถอีก 2 คน การอยู่เวร 1 ชุดจะ 

                                       อยู่ 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่  1 วัน 1 คนื พัก  

                                       2 วันสลับสับเปลี่ยนกัน ใน 3 ชุดปฏิบัติงาน ถ้ากรณีที่เรามีรถฉุกเฉินอีก 1  

                                       คัน ก็ต้องเพิ่มพนักงานอีก 1 คนมาประจำรถฉุกเฉิน สลับกับชุดเดิมที่มีอยู่แล้ว 

                                       นี ้ในเบือ้งต้น ในส่วนของการใหก้ารบริการผูป้่วยฉุกเฉินจะให้บริการตลอด  

                                       24 ช่ัวโมง แต่ในส่วนผู้ป่วยติดเตียงหรอืผูด้้อยโอกาส จะให้บริการเพียงตอน 

                                       กลางวัน หรือกรณีออกต่างจังหวัดอาจใชเ้วลากลับไม่เกิน 2-3 ทุ่ม ในส่วน 

                                       ของการพัฒนาบุคลากร หลังจากที่เจอสถานการณ์ โควิด -19 เราก็ยอมรับ 

                                       ว่ายังไม่มีการอบรมเพิ่มพูนความรูใ้ห้กับพนักงาน EMS เลย แต่ก่อนการปฏิบัติ 

                                       หน้าที่ก่อนโควิด -19 นั้นเรามีการอบรมความรูใ้นการช่วยเหลอืชีวติ การปฐม 

                                       พยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานประจำรถ EMS แล้ว พอปีนี้สถานการณ์     

                                       โควิด-19 ได้ผ่อนคลายลง ทางโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์จะจัดอบรมพัฒนา 

                                       ศักยภาพผูป้ฏิบัติงานประจำหน่วยกู้ชีพ EMS ในวันที่ 12-16 มิถุนายน  

                                       2566 ที่จะถึงเพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะในการช่วยชีวติ ผูป้่วยฉุกเฉิน ซึ่ง 

                                       เทศบาลตำบลบ้านเดื่อเราเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม จะมีการฝกึปฏิบัติใน 

                                       วันที่ 19-30 มถิุนายน 2566 นี้  ส่วนพนักงานที่จะจ้างใหม่ก่อนปฏิบัติหน้าที 

                                       ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมช่วยเหลอืชีวติิคนจากหลักสูตรนีทุ้กคน ทุกแห่ง  

                                       ขอให้สมาชิกสภาได้วางใจด้านประสิทธิภาพการให้บริการครับ 

          -เรื่องงบประมาณของรายได้จากเคสบริการผู้ป่วยฉุกเฉินมีจำนวนลดลงจรงิ 

                                        เนื่องจากเราได้รับเคสใหก้ารช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงด้วย ซึ่งในบางครั้งก็ 

                                        ต้องส่งเคสใหก้ับตำบลอื่นเพราะรถเราติดเคสผูป้่วยติดเตียงซึ่งเป็นเคสที่ไม่ใช่ 

                                        กรณีฉุกเฉินจะไม่ได้ค่าเคสเลยครับ แต่ถ้าเรามีรถอีก 1 คันเราก็จะได้รับเคส 

                                        ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นครับ  และในโอกาสต่อไปนีเ้ราต้องเพิ่มการตัง้หลักเกณฑ์และ 

                                        คัดกรองให้เข้ากับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มขึน้อีกครับ 
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          -กรณีการให้การช่วยเหลอืเป็นค่าเดินทาง  ค่ายานพาหนะในการเดินทางของ 

                                       ผูป้่วยติดเตียง และผูด้้อยโอกาส  ไม่มีระเบียบในการเบิกจ่ายใหก้ารช่วยเหลอื 

                                       ได้ เดิมเคยของบประมาณไปยัง อบจ. ได้แต่ปัจจุบันไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด 

                                       จงึไม่สามารถใหก้ารช่วยเหลอืเป็นค่าพาหนะได้ครับ   

นายเลี่ยม วเิศษสุข              -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็น 

สมาชิกสภาฯ เขต 2              ด้วยกับญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน แบบรู้ตู้ . 

                                       เพราะรถกู้ชีพที่ใช้อยู่เก่ามากแล้วและเครื่องมือในการช่วยเหลือชีวติไม่ทันสมัย  

น.ส.กาญจนา อินรนิทร์        -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ผอ.กองสวัสดิการฯ               ขอนำเรียนกรณีการให้การช่วยเหลอืค่ายานพาหนะผูป้่วยกรณีผู้ป่วยติดเตียง 

                                       และผูด้้อยโอกาส เทศบาลตำบลบ้านเดื่อเคยของบประมาณไปยัง อบจ. จะคิด 

                                       เป็นระยะทางเป็นกิโลเมตร ไม่สามารถพิจารณาให้การช่วยเหลอืได้ทุกราย  

                                       จะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น จึงจะผ่านการพิจารณาให้การช่วยเหลอื 

                                       ค่ะ ขอนำเรียนเท่านีค้่ะ 

นายจตุรงค์ ผลมาตร์           -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอแก้ไขตามที่ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขได้นำ 

นิตกิรปฏิบัติการ                  เรียนไปว่าไม่มีระเบียบในการเบิกจ่ายใหก้ารช่วยเหลือค่ายานพาหนะเดินทาง 

                                       นั้น  ตอนต้นที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามีหนังสือซักซ้อมแจ้งมาแล้วว่าสามารถ 

                                       ช่วยเหลอืเป็นเงนิได้ ตามระเบียบว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน  

                                       ซึ่งตัวระเบียบนี ้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลอืในด้านสาธารณภัย ก็แล้วแต่ตัว 

                                       ระเบียบวางหลักไว้เลยว่า อปท.สามารถช่วยเหลอืเป็นสิ่งของ หรอืเป็นเงินได้  

                                       และขออนุญาตเสริมทาง ผอ.กองสวัสดิการที่นำเรียนมาว่าในการช่วยเหลอื 

                                       ค่าใช้จ่ายไม่สามารถเป็นโรงพยาบาลเอกชนได้ ทำใหเ้รามองเห็นเจตนาว่าการ 

                                       ให้ความช่วยเหลอืประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลอืตัวเองได้ อย่างตัวรายชื่อ 

                                       ผูร้ับการช่วยเหลือที่ส่งมานีม้ีบางรายที่ส่งตัวไปโรงพยาบาลเอกชนได้ ทำไมเขา 

                                       จงึไม่มีความสารมารถในการเดินทางไปรับบริการเองได้ นี่ก็เป็นเหตุเป็นผลใน 

                                       การพิจารณาให้การช่วยเหลอืครับ ซึ่งหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ส่งมาก็ 

                                       อยากใหส้มเหตุสมผลประกอบการพิจารณาจากสภาครับ 

นายไพศาล เกษมสุข          -มีสมาชิกหรอืท่านใดจะเสนอจะอภปิรายหรอืชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อสภาหรือไม่ 

ประธานสภาฯ                    ครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ  

        -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  

                                     พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อรถ กู้ชีพฉุกเฉินพรอ้มอปุกรณ์เพื่อใชใ้นการช่วยเหลอื 

                                     ผูป้่วยวิกฤตฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท กรุณายกมอื 

                                     ขึน้ครับ 



 

-13- 

ที่ประชุม    -มีมตอินุมัติ 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ ) 

นายไพศาล เกษมสุข       -ขอพักการประชุมสภาฯ เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00น.-13.00น. 

ประธานสภาฯ                  

***************พักเทีย่ง***************** 

 

นายไพศาล เกษมสุข      -ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2566                  

ประธานสภาฯ                5.4.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

                                 เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมูท่ี่ 1 ตั้งไว้  260,000.-  บาท   

                                  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต่อถนน คสล.เดิม-  

                                  ศาลปู่ตา มหาอิฐ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15  

                                  เมตร  หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.  ไหล่ทางลงดนิตาม 

                                  สภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาล 

                        ตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

นายไพศาล เกษมสุข        -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ  

ประธานสภาฯ  

นายเดวิด  อันแสนลา      -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน สำหรับญัตติ 

สมาชิกสภา เขต 2           ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 

                                   หมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 260,000 บาท ผมได้ตรวจดูตามแบบ 

                                   และประมาณการแล้ว มีข้อสงสัยว่าตามแบบจะมีจอยท์ รอยต่อทุกจุด อยากถาม 

                                   ว่าการดำเนินการตรงตามแบบที่เขียนมาหรอืไม่  มีการแบ่งจอยท์อย่างไรในการ 

                                   ดำเนนิการก่อสร้างถนนแต่ละสายครับ  

   -ขอให้ ผอ.กองช่างอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล็กไวเมตที่ใชใ้นการเทคอนกรีตว่า 

                                 เส้นแนวขวาง แนวนอนเป็นขนาดเดียวกันตามแบบหรอืไม่  

นายมาโนช หอมวงศ์      -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 

ผอ.กองช่าง                  ประเด็นเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร เทศบาลจะ 

                                 ออกแบบไม่มีจอยท์กลางระหว่างถนน จะเทลวดเดียวแต่จะมีการตัดจอยท์ทุก 10  

                                 เมตร จะมีการเสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร แต่ถ้าถนนเส้นทีม่ีขนาดกว้าง 4-5  

                                 เมตรจะถึงมกีารแบ่งจอยท์ตรงกลาง และตัดจอยท์ทุกระยาทาง 10 เมตร  

                                 เหมอืนกันครับ ส่วนการคำนวณจะยึดเกณฑ์พาณิชย์เป็นเกณฑ์ และสำหรับ 

                                 ถนนคอนกรีตที่มรีะยะทางเกิน 100 เมตรจะเป็นจอยท์พิเศษครับ มีส่วนที่ 

                                 เกี่ยวข้องเข้ามาเสริมครับ 
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    -ขนาดเหล็กไวเมตแนวขวาง  แนวนอน มีขนาด 6 มลิเมตร และขนาด 9 มลิเมตร  

                                 สานกัน โดยเหล็กขนาด 6 มิลลเิมตร ระยะห่าง 40 เซนติเมตร และเหล็กขนาด 9  

                                 มิลลเิมตร แต่ปัจจุบันจะใช้เหล็กไวเมต ขนาดประมาณ  4 มิลเมตร  ระยะห่าง   

                                 30 เซนติเมตร ครับ  

นายวินัย เดชมาลา        -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสริม ผอ. 

รองนายกเทศมนตร ี        กองช่างครับในการดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ที่ผ่านมาเรามีการดำเนินการใส่ 

                                  จอยท์ทุกจุดทุกที่ตามแบบครับ ผมได้ออกดูการดำเนินงานอยู่บ่อยครั้งครับ  

นายไพศาล เกษมสุข     -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมจะขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ   

    -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 

                                  คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 260,000 บาท 

      กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม                     -มีมติอนุมัติ 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข  5.4.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน  

ประธานสภาฯ          กลาง หมู่ท่ี 2 ตั้งไว้  255,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                            เสริมเหล็ก สายบ้านนายหาญ หมู่ไพบุญ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 108   

                            เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 432  ตร.ม.  ไหล่ทางลง 

                            ดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบล 

                            บ้านเดื่อกำหนด) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตตินี้หรอืไม่ครับ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

นายเลี่ยม วเิศษสุข       -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นดว้ยกับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       คณะผูบ้ริหารที่เสนอญัตติขอจ่ายขาดเงนิสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

                                ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนกลาง หมู่ 2 และอยากใหด้ำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน 

                                ครับเพราะแต่ละหมู่บ้านก็มีความจำเป็น เมื่อเห็นหมู่บ้านหนึ่งได้ดำเนินการ ก็อยาก 

                                ให้ดำเนินการในหมู่บ้านของตนเองบ้างเหมอืนกันครับ ขอให้พิจารณาดำเนินการให้ 

                                ครบทุกหมู่บ้านครับ 

นายไพศาล เกษมสุข     -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตตินีห้รอืไม่ครับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการ 

                                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ 2 ตั้งไว้ 255,000  

                                 บาท กรุณายกมอืขึ้นครับ  

ที่ประชุม                    -มีมตอินุมัติ 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ ) 
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นายไพศาล เกษมสุข  5.4.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านจมื่น   

ประธานสภาฯ           หมู่ที่  3 ตั้งไว้  256,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

                             เหล็ก สายสามแยกถนนหนองบัวแดง – เกษตรสมบูรณ์  ไปบ้านจมื่น 2 ช่วง  ดังนี้ 

                                ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40  เมตร หนา 0.15 เมตร                         

                                ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  110  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืมีพื้นที่                    

                                             คสล. ทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า  450  ตร.ม.  ไหล่ทางลงดนิตามสภาพพื้นที่  

                                             (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                                             กำหนด)  

                               -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตติ 5.4.4  นี้หรอืไม่ เชญิครับ หากไม่มผีมขอมต ิ    

                                 ประชุมเลยนะครับ  

   -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 

                                 คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านจมื่นหมู่ที่  3 ตั้งไว้  256,000.-   

                                 บาท กรุณายกมอืขึ้นครับ 

ที่ประชุม                    -มีมตอินุมัติ 11 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง  (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ )  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัว 

ประธานสภาฯ         โสก  หมู่ที่ 6 ตั้งไว้  142,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                           เสริมเหล็ก  จำนวน 2 สาย  ดังนี้  

                                สายที่ 1 สายซอยบ้านนางสม  ตันตอ  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 68  เมตร          

                                หนา 0.15 เมตร  

                                สายที่ 2 สายซอยบ้านนางจันทร์  อินทศร  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 16 เมตร             

                      หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. รวมกัน 2 สาย ไม่น้อยกว่า 252  ตร.ม. ไหล่ 

                       ทางลงดนิตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาล 

                       ตำบลบ้านเดื่อกำหนด 

                              -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตติที่ 5.4.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม                

                                เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวโสก  หมู่ที่ 6 ตั้งไว้  142,000.-  บาท หรอืไม่ครับ  

                                หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

           -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม 5.4.5 โครงการก่อสร้างถนน 

                               คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวโสก  หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 142,000.-บาท  

              กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม                  -มีมติอนุมัติ 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ )  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน   

ประธานสภาฯ              หมู่ที่  7 ตั้งไว้  293,500.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

                                เหล็ก  สายทางเข้าโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม  จำนวน 2 ช่วง  ดังนี้  
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                      ช่วงที่ 1  เท คสล.  จำนวน 2 ขา้ง  ขนาดกว้างขา้งละ 0.70  เมตร ยาวรวม 2 ขา้ง   

                      450 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  315  ตร.ม.   

                      ช่วงที่ 2  มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 143 ตร.ม.  หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ  

                      ระบายน้ำ คสล.ชัน้ 3 ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร  จำนวน 20 ท่อน  พร้อมยาแนว 

                      รวมพืน้ที่ทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 458 ตร.ม.  ไหล่ทางลงดนิตามสภาพพื้นที่   

                      (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด 

นายไพศาล เกษมสุข    -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตติที่ 5.4.6 หรอืไม่ครับ หากไม่มผีมจะขอมติ  

ประธานสภาฯ              ที่ประชุมเลยนะครับ  

            -สมาชิกสภาท่านมีเห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน 

                                คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่  7 ตั้งไว้  293,500.-  บาท   

                                เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเข้าโรงเรียนบ้านเดื่อ 

                                วิทยาคม  จำนวน 2 ช่วง กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม                    -มีมตอินุมัติ 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุขประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข    5.4.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว 

ประธานสภาฯ             น้อย หมู่ที่ 9 ตั้งไว้  430,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                                เสริมเหล็ก  สายข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180  

                                เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 720  ตร.ม.  ไหล่ทางลงดิน 

                                ตามสภาพพื้นที่  และทำการวางท่อระบายน้ำ  คสล. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.30x1.00  

                                เมตร  จำนวน 6 ท่อน  พร้อมยาแนว  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ 

                                การเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

   -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินี้ครับ  เชิญครับ 

นายสุเทพ ผลกุศล       -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับญัตติที่ 5.4.9 โครงการก่อสร้างถนน 

สมาชิกสภาฯ เขต 2      คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 ตัง้ไว้  430,000.-   

                               บาท ขอฝากขั้นตอนการดำเนินงานผูค้วบคุมงานช่วยดูแลและเคร่งครัดในการ 

                               ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน ลงลึกไปตั้งแต่หนิ ดิน ทราย การบดอัดก่อนเท 

                               คอนกรีต เหล็กเส้นต่างๆ ให้ตรงตามแบบ ให้ได้คุณภาพครับ 

นายจำนงค์ มณีจันทร์  -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ในการ 

รองนายกเทศมนตร ี    ดำเนินการก็จะกำชับช่างผู้ควบคุมงานออกไปดูในขั้นตอนการดำเนินงานใหด้ีที่สุดครับ 

                              และถนนเส้นที่ดำเนินการเป็นถนนเส้นขา้งโรงเรียนบ้านหนองบัว มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ 

                              ด้วยคือ บ้านของลูกชายพ่อทอง ภริมย์ไกรภักดิ์ และท่านผอ.เฉลิม ขันทสีมา ผอ. 

                              โรงเรียนบ้านหนองบัวก็มีความต้องการให้ดำเนินการเนื่องจากบริเวณเป็นถนนรกรุงรัง 

                              อยากใหม้ีความสะอาดสวยงามและปลอดภัย เพราะเดิมมเคยมีคนเห็นงูจงอาง 2 ตัว  
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                              อาศัยอยู่ใต้ร้ัวโรงเรียนเพราะบริเวณนั้นรกใกล้ป่า เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยจึงอยากทำ                               

                              ให้มีถนนที่สะอาด ในส่วนการลงดิน เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้เคยทำการลงดนิถนน 

                              เส้นนีแ้ล้วจึงอยากทำถนนคอนกรีตให้สัญจรได้สะดวกปลอดภัยต่อชวีิตและทรัพย์สิน 

                              ของประชาชน และเด็กนักเรียนลูกหลานของเราครับ    

           -เชิญสมาชิกสภาอภิปรายญัตตินีค้รับ  หากไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาสำหรับ 

                               ญัตตินีค้รับ  

   -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 

                                คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 ตัง้ไว้  430,000.-   

                                บาท กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม                   -มีมตอินุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล  เกษมสุข  ประธาน 

                                สภาฯ )  

นายไพศาล เกษมสุข   5.4.8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโป่ง   

ประธานสภาฯ           หมู่ที่ 10 ตั้งไว้  407,500.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

                             เหล็ก  สายสามแยกไปเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170  

                             เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.  ไหล่ทางลงดนิตาม 

                             สภาพพื้นที่  และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร   

                             จำนวน 7 ท่อน  พร้อมยาแนว  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาล 

                             ตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

         -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตตินี้หรอืไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลย 

                             นะครับ 

         -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                             เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหว้ยโป่ง หมู่ที่ 10 ตัง้ไว้  407,500.-  บาท  กรุณา 

                             ยกมือขึน้ครับ 

ที่ประชุม                -มีมติอนุมัต ิ 11 เสียง ,งดออกเสียง  1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล  เกษมสุข 5.4.9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน                   

ประธานสภาฯ           หมู่ที่ 11 ตั้งไว้  374,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

                             เหล็ก  สายสามแยกไปเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158  

                             เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  632  ตร.ม.  ไหล่ทางลงดนิ 

                             ตามสภาพพื้นที่   (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้าน 

                             เดื่อกำหนด)  

         -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ 
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         -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                             เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน หมู่ที่ 11 ตั้งไว้  374,000.-  บาท  กรุณา 

                             ยกมือขึน้ครับ  

ที่ประชุม                -มีมติอนุมัต ิ11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธาน 

                             สภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ 

ประธานสภาฯ         หมู่ที่ 13 ตั้งไว้  261,500.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

                           จำนวน 2 สาย  ดังนี้   

                 สายที่ 1  สายทางเข้าหมู่บ้านจำนวน 2 ข้าง  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 152 เมตร   

                 หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. 2 ข้างรวมกันไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม. ไหล่ทางลง 

                 ดินตามสภาพพื้นที่  

                           สายที่ 2  สายต่อเนื่องถนนคอนกรีตเดิม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา  

                           0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.  ไหล่ทางลงดนิตามสภาพพื้นที่    

                           (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

       -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรอืไม่ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ  

       -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                           เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตั้งไว้  261,500.-  บาท กรุณา 

                           ยกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.11  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว 

ประธานสภาฯ         พัฒนา  หมู่ที่ 14  ตั้งไว้  312,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 

                           คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต่อเนื่องถนนคอนกรีตเดิม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130  

                           เมตร หนา 0.15 เมตร และทำการวางท่อระบายน้ำ  คสล.ช้ัน 3  ขนาด Ø  

                           0.30x1.00 เมตร  จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนว  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่นอ้ยกว่า  520   

                           ตร.ม.  ไหล่ทางลงดนิตามสภาพพืน้ที่   (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 

                           เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

      -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตตินี้หรอืไม่ครับ เชิญครับ 

นายสุเทพ ผลกุศล -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ญัตติ 5.4.11 

สมาชิกสภาฯเขต 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหมู่ที่ 14  

                          งบประมาณ 312,000 บาท ซึ่งดูจากแผนที่จะเป็นทางลงไปนา นายแหล่ ป้องขัน  

                          ปัจจุบันในขั้นตอนการดำเนินการขอให้ช่างได้ให้ผู้ควบคุมงานไปดูแลให้ดี เพราะถนนจุดนี้ 

                          ต้องใช้ดินลูกรังบดอัดเยอะๆ  แน่นๆ เสียก่อนเพราะจุดนั้นน้ำจะเซาะมากเป็นพิเศษ เพื่อ 

                          ความคงทนถาวรครับ  
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นายจำนงค์ มณีจันทร์-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับญัตติขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

รองนายกเทศมนตรี    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหมู่ที่ 14 งบประมาณ  

                             312,000 บาท ในด้านการสัญจรช่วงฤดูฝนลำบากในการเดินทางจริงๆ นำจะไหล 

                             เซาะตลอด การสำรวจตามแผน และผูน้ำหมู่บ้านได้ทำประชาคมหมู่บ้านเสนอ 

                             โครงการเขา้มาขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ก็เห็นความลำบากของ 

                             ประชาชนในส่วนนั้น ส่วนการดำเนินการจะกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงานดูแลใหด้ีที่สุดครับ  

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ         -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                             เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหมู่ที่ 14 งบประมาณ 312,000 บาท กรุณา 

                             ยกมือขึน้ครับ  

ที่ประชุม               -มีมติอนุมัต ิ11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว  

ประธานสภาฯ          หมู่ที่ 15 ตั้งไว้  277,500.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

                           สายสามแยกหนองบัว – นาคานหัก ไปเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  

                           ยาว  159  เมตร หนา 0.15 เมตร และทำการวางท่อระบายน้ำ  คสล.ช้ัน 3  ขนาด Ø  

                           0.30x1.00 เมตร  จำนวน 8 ท่อน พร้อมยาแนว  หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  477  

                           ตร.ม. ไหล่ทางลงดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 

                           เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

       -มีสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินี้ครับ เชญิครับ  

นายสุเทพ ผลกุศล  -เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับญัตติขอจ่ายขาด 

สมาชิกสภาฯ เขต 2  เงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ 15  

                           งบประมาณ 277,500 บาท ขอฝากถามท่านประธานสภาไปยังผูอ้ำนวยการกองช่าง 

                           ว่าตามประมาณการความกว้าง 3 เมตร ผมขอเสนอให้เพิ่มเป็นกว้าง 4 เมตร ได้หรอืไม่  

                            เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาถนนถึงตรงไหน ที่ถึงตรงน้ัน เพราะจะมีพื้นที่สาธารณะกว้าง 

                            ประมาณ 4 เมตร ครับ 

นายจำนงค์ มณีจันทร์-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับโครงการขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้าง 

รองนายกเทศมนตร ี   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ 15 งบประมาณ  

                             277,500 บาท ซึ่งถนนเดิมออกจากซอยบ้านนางประกอบ อาจฤทธิ์ เป็นคอนกรีต   

                             มาเกินครึ่งขนาดกว้าง 3 เมตร ซึ่งในตอนนั้นจะขยายพื้นที่ความกว้างออกไม่ได้ 

                             เนื่องจากพืน้ที่เต็มกับถนนโดยไม่มไีหล่ทาง ส่วนที่ชำรุดเนื่องจากทำมาหลายปี เจอน้ำ 

                             กัดเซาะทำให้ถนนเสียหายสัญจรลำบากมากและในปีต่อไปมีแผนจะทำเป็นถนนแอส 

                             ฟัลท์ติกทับถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายคงตอ้งดำเนินการแก้ไขไปคราวต่อไป  และ 
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                             โครงการใหม่ถนนคอนกรีตซอยหลังบ้านคุณพ่อลำ หอมระหัด ออกไปจรดมุมสี่แยกต่อ 

                             จากคอนกรีตที่ดำเนนิการไปแล้วบริเวณสี่แยกออกไปถนนลาดยาง ซึ่งออกสำรวจแลว้  

                             ถนนกว้างประมาณ 4 เมตร ไหล่ทางไม่มี แต่ก็จะลำบากในการดำเนินการ เดิมบริเวณ 

                             ข้างถนนมีการขุดร่องดินขึ้นมาเป็นร่องนำ้ทั้งสองฝั่ง ในการดำเนนิการจรงิก็ต้อง 

                             ดำเนินการตามสภาพถนนจรงิว่ากว้างเท่าใหร่คงตอ้งดำเนินการประมาณการอีกที 

                             ก่อนเสนอโครงการเพื่อดำเนินการครับ  

         -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายอีกหรือไม่ครับหากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะ 

                             ครับ 

         -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต      

                             เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหมู่ที่ 15 ตั้งไว้  277,500.-  บาท กรุณายก 

                             มอืขึ้นครับ  

ที่ประชุม              -มีมตอินุมัต ิ11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง(นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข  5.4.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา                   

ประธานสภาฯ           หมู่ที ่16 ตั้งไว้  478,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

                            สายข้างบ้านนายอุดร  ภริมย์ไกรภักดิ์  ไปบ้านนายวันที  กุลแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  

                            ยาว  200 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และทำ 

                            การวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3  ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร  จำนวน 7  ท่อน  พร้อม 

                            ยาแนว  ไหล่ทางลงดนิตามสภาพพืน้ที่   (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 

                            เทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

       -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตตินีห้รอืไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมเลย 

                           นะครับ . 

       -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                           เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ตั้งไว้  478,000.-  บาท  กรุณา 

                           ยกมอืขึน้ครับ   

ที่ประชุม               -มีมติอนุมัต ิ11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.14  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้

ประธานสภาฯ          พัฒนา  หมู่ที่ 17 ตั้งไว้  499,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                            เสริมเหล็ก  จำนวน 3 สาย ดังนี ้  

                  สายที่ 1 สายบ้านนางบุยาพร  ชนะภู  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา  

                  0.15 เมตร และทำการวางท่อระบายน้ำ  คสล. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร   

                  จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนว  (ข้ามถนนและเทคอนกรีตทับ)    

                  สายที่ 2 สายบ้านนางสรีัตร  แสนรัก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา  

                  0.15 เมตร    
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                  สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50  เมตร หนา 0.15  หรอืมีพื้นที่ คสล.  

                  รวมกันทั้ง 3 สาย ไม่น้อยกว่า  880 ตร.ม. ไหล่ทางลงดนิตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด 

                  ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

      -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรอืไม่ครับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะ 

                 ครับ 

      -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                 เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต ้พัฒนา  หมู่ที่ 17 ตั้งไว้  499,000.-  บาท   

                 กระณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัติ 11 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงมะนาว 

ประธานสภาฯ         พัฒนา  หมู่ที่  18  ตั้งไว้  236,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                           เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรอืมีพื้นที่  

                           คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลงดนิตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ 

                           แปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

       -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรอืไม่ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

       -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                           เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงมะนาว พัฒนา  หมู่ที่  18  ตัง้ไว้  236,000.-  บาท 

        กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัติ 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งสีดา  

ประธานสภาฯ         หมู่ที่ 20 ตั้งไว้  272,500.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

                           เหล็กต่อเนื่องถนนคอนกรีตเดิม  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 160 เมตร หนา 0.15  

                           เมตร  หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  480 ตร.ม. ไหล่ทางลงดินตามสภาพพื้นที่   

                           (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

       -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายญัตตินีห้รือไม่ครับ หากไม่มผีมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

       -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                           เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งสดีา  หมู่ที่ 20 ตั้งไว้  272,500.-  บาท กรุณายก 

                           มอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัติ  11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านใหม่ดอน

ประธานสภาฯ          กลาง  หมู่ที่  21  ตั้งไว้   114,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                            เสริมเหล็ก สายสามแยก– วัดใหม่ดอนกลาง  ขนาดกว้าง  2.00 เมตร  ยาว 100  

                            เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ไหล่ทางลงดนิตาม 
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                            สภาพพืน้ที่  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

                            กำหนด) 

        -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายญัตตินีค้รับ เชิญครับ  

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับญัตติที่ 5.4.17 โครงการก่อสร้างถนน 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านใหม่ดอนกลาง  หมู่ที่  21  ตัง้ไว้    

                            114,000.-  บาท ผมมาดูญัตติที่ 5.4.16  และโครงการที่ 5.4.17 เป็นโครงการ 

                            ที่ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 21 เหมอืนกันแต่ทำ 

                            ไม่จงึทำเป็น 2 โครงการ  หรอืว่าแยกโครงการเพื่อจะให้ไม่ใหง้บประมาณเกิน  

                            500,000บาท เพื่อจะไม่ต้องประกาศสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอือย่างไรอยากให้ 

                            ผูบ้ริหารชีแ้จงดว้ยครับ 

        -โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 16 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 พิกัดที่ทำเหลอือีกไม่เยอะที ่

                            จะถึงถนนเส้นหนองบัวแดง-เกษตรสมบูรณ์ น่าจะทำโครงการให้ถึงทางหลวง และเป็น 

                            เพราะตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 500,000 บาทอีกหรือไม่  

นายไพศาล เกษมสุข-มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ  

ประธานสภาฯ        -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

                           เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ 21 ต้ังไว้  114,000.-  บาท           

                           กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม    -มีมติอนุมัต ิ11 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

ประธานสภาฯ          บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้  494,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  

                            คสล.จำนวน  3  ช่วง  ดังนี้  

                  ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  80  เมตร ลึก  0.40 เมตร  

                  ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว  80  เมตร ลึก  0.40 เมตร  

                  ช่วงที่ 3 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว  94  เมตร ลึก  0.40 เมตร พร้อมขยายผิว  

                  จราจร  คสล. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 46 ตร.ม.   (รายละเอียดตามแบบแปลนและ 

                  ประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

        - เชญิสมาชิกสภาฯ อภปิรายญัตตินีค้รับ  

นายวินัย เดชมาลา  -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กรณีก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเดื่อ หมู่ 1 งบประมาณ  

รองนายกเทศมนตรี  494,000 บาท การดำเนนิการ 3 ช่วง แต่พื้นที่การดำเนินการอยู่คนละจุดกัน จงึตอ้ง  

                           แยกโครงการเพื่อที่จะได้ดำเนินการได้รวดเร็ว ครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กรณีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม 

นายกเทศมนตรีฯ         เหล็ก หมู่ 1 ก่อนจุดอื่นเนื่องจากอยากใหด้ำเนนิการไปทีละจุดบริเวณด้านหน้าของ 

                              หมู่บ้านให้ต่อกันกับจุดเดิมและในจุดตามที่ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลได้แนะนำมาจะ 
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                              ลงไปดูพืน้ที่และดำเนนิการในปีถัดไปนะครับ เพราะบริเวณดังกล่าวต้องหาวิธีที่จะ 

                              ดำเนนิการให้โครงการที่ดำเนินการไม่กระทบกับพืน้ที่ของชาวบ้านจุดบริเวณน้ำที่เซาะ 

                              และไหลไปรวมกัน ต้องใช้เวลาจึงเห็นควรดำเนินการตรงจุดดังกล่าวก่อนครับ  

                              ขอบคุณที่แนะนำครับ . 

นายมาโนช หอมวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชกิสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน กรณีการก่อสร้าง 

ผอ.กองช่าง              รางระบายน้ำจะเป็นปัญหาสะสมบางทีงบประมาณของเทศบาลที่ดำเนินการมนี้อย  

                             ปัญหารการดำเนินการจึงดำเนินการได้เพียงระยะทางสั้นๆ ในการดำเนินงานสายทางที่ 

                             ดำเนินการไม่ต่อเนื่องกันจึงเกิดปัญหาของร่องน้ำเราจงึตอ้งแก้ไขปัญหาน้ำไหลเฉพาะ 

                             จุด ไม่สามารถดำเนนิการได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณที่จำกัดครับ  

         -มีสมาชิกสภาจะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ  

         -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                             คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 ตัง้ไว้  494,000.-  บาท   

                             กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม              -มีมตอินุมัต ิจำนวน 11 เสียง,งดออกเสียง 1เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

ประธานสภาฯ          บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 25,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.   

                            ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  6.00  เมตร  ลึก  0.30 เมตร  พร้อมเท คสล.  

                            เสริมผวิจราจรไม่น้อยกว่า 43 ตร.ม.  หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร รายละเอียดตามแบบ 

                            แปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

        -เชิญสมาชิกสภา อภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

        -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                            คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 ตัง้ไว้ 25,800.-บาท กรุณายก 

                            มอืขึ้นครับ    

ที่ประชุม              -มีมตอินุมัต ิ11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง(นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.20โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  

ประธานสภาฯ        บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 185,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  

                          คสล.ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 102  เมตร ลกึ  0.40 เมตร  (รายละเอียดตาม 

                          แบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

        -เชิญสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

        -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                            คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 185,000.-บาท กรุณา 

                            ยกมือขึน้ครับ  
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ที่ประชุม             -มีมติอนุมัต ิ11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน 

ประธานสภาฯ         หนองแต้ หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 395,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  

                           จำนวน  2  ช่วง  ดังนี้ 

                 ช่วงที่ 1  ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  118  เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมวางท่อ  

                 ระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 6 ท่อน  

                            ช่วงที่ 2  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว  100  เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมวางท่อ 

                            ระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 10 ท่อน  (รายละเอียดตาม 

                            แบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

       -เชิญสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

       -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                           คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต ้หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 395,500.-บาท  

                           กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม              -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

ประธานสภาฯ          บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 154,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย  

                            น้ำคสล. ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 81  เมตร ลึก  0.40 เมตร  พร้อมบ่อพัก 

                            ดักตะกอน คสล. 1 บ่อพัก  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาล 

                            ตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

       -เชญิสมาชิกสภา อภิปรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

       -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                           คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 154,000.- บาท   

                           กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม              -มีมตอินุมัต ิ11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน 

ประธานสภาฯ        หนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 ตั้งไว้  427,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย 

                          น้ำ คสล. จำนวน  3  ช่วง  ดังนี้ 

       ช่วงที่ 1  วางท่อระบายน้ำ คสล.ชัน้ 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 37 ท่อน  

                พร้อมบ่อพักดักตะกอน คสล. 3 บ่อพัก  

                ช่วงที่ 2  ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  190  เมตร ลึก 0.40 เมตร 

                ช่วงที่ 3  ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  35  เมตร ลึก 0.30 เมตร  (รายละเอียด  

                ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  
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      -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

      -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                          คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 ตั้งไว้  427,500.-บาท  

                          กรุณายกมอืขึน้ครับ   

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัต ิ11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

ประธานสภาฯ         บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตั้งไว้  371,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง 

                           ระบายน้ำ คสล.  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว  193  เมตร ลึก 0.40 เมตร พรอ้ม  

                           วางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 7 ท่อน (รายละเอียด 

                           ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

      -เชญิสมาชิกสภา อภิปรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

      -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                          คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตั้งไว้  371,000.-บาท  

                          กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  

ประธานสภาฯ         บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 14  ตั้งไว้ 463,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง                  

                           ระบายน้ำ คสล. จำนวน  2  ช่วง  ดังนี้ 

                 ช่วงที่ 1  ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมวางท่อ  

                 ระบายน้ำ คสล.ชัน้ 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 10 ท่อน 

                 ช่วงที่ 2  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว  70  เมตร ลึก 0.40 เมตร  พรอ้มวางท่อ 

                 ระบายน้ำ คสล.ชัน้ 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 100 ท่อน  พร้อมบ่อพักดัก 

                 ตะกอน คสล. 10 บ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบล 

                 บ้านเดื่อกำหนด)  

      -เชญิสมาชิกสภา อภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ  

                -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                           คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 14  ตั้งไว้ 463,000.- 

                           บาท กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม              -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

ประธานสภาฯ         บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 15 ตั้งไว้  59,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย  

                           น้ำคสล.  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 36  เมตร ลึก 0.40 เมตร  (รายละเอียด 

                           ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 
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                 -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ 

        -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                            คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 15 ตั้งไว้  59,000.-  บาท  

                            กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม               -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  

ประธานสภาฯ         บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 496,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย  

                           น้ำคสล. จำนวน  2  ช่วง  ดังนี้ 

                 ช่วงที่ 1  ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 115 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมวางท่อ   

                 ระบายน้ำ คสล.ชัน้ 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 10 ท่อน  

                 ช่วงที่ 2  ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  160  เมตร ลึก 0.40 เมตร  (รายละเอียด 

                 ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

               -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ 

นางทัศน ีถนอมชพี -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันได้มโีอกาสลงพืน้ที่ร่วมกับท่าน สท.เดวิด อันแสนลา  

สมาชิกสภาฯ เขต 1  และผู้ใหญ่วิเศษ ชาลีวัน สำหรับเรื่องร่องระบายน้ำบ้านเดื่อ หมู่ 16 จะมีจุดสี่แยกบ้าน 

                           นายสุวิทย์ ชาลีวัน เป็นท่อระบายน้ำที่รองรับมวลน้ำจากบ้านเดื่อ หมู่ 1 และบ้านเดื่อ  

                           หมู่ 16 ลงไปหาทุ่งนาของชาวบ้านแต่ ท่อระบายน้ำตรงจุดนั้นยังไม่มกีารไปดู เพื่อแก้ไข 

                           ปัญหา แต่ร่องระบายน้ำหมู่ 1 ที่กล่าวมานั้น ผูใ้หญ่วิเศษ ชาลีวันท่านไม่ได้ออกไปสำรวจ  

                           ทำไมไม่ดำเนินการตรงจุดที่น่าจะทำก่อน ซึ่งเมื่อวานนีน้้ำเซาะดิน เซาะถนนจนเห็นต่อ 

                           ท่อแล้ว ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ 

                         -มสีมาชิกสภาอภปิรายญัตตินี้อีกหรอืไม่ครับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ  

      -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                          คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 496,000.-บาท  

                          กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม              -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน 

ประธานสภาฯ         หนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 163,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง 

                           ระบายน้ำ คสล.  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90  เมตร ลกึ 0.30 เมตร   

                           (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

      -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

 

 

 



-27- 

      -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                          คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองแตพ้ัฒนา หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 163,000.- 

                          บาท กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม            - มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน 

ประธานสภาฯ         หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 19 ตั้งไว้ 499,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย 

                           น้ำ คสล.  จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ 

                 ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว  245  เมตร ลึก 0.40 เมตร   

                 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ยาว  36  เมตร ลึก 0.30 เมตร  (รายละเอียด  

                 ตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

      -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

      -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                          คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 19 ตั้งไว้ 499,000.-บาท  

                          กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน 

ประธานสภาฯ          ใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ 21 ตั้งไว้ 259,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง 

                            ระบายน้ำ คสล.  ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว  113  เมตร ลึก 0.40 เมตร   

                            พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3  ขนาด 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 5 ท่อน  พรอ้ม 

                            ขยายผิวจราจร  กว้าง  1.00  เมตร  ยาว   63 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรอืมี 

                            ปริมาตรงานขยายผิวจราจรจรไม่นอ้ยกว่า  63  ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน 

                            และประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

        -เชิญสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

        -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

                            คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ 21ตัง้ไว้ 259,500.- 

                            บาท  กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม               -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสีง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.31 โครงการก่อสร้างบ่อพักดักตะกอน คสล. บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 1  ตั้งไว้   

ประธานสภาฯ         23,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักดักตะกอน คสล.  ขนาด  1.00 x 1.00   

                           เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

        -เชิญสมาชิกสภา อภปิรายญัตตินีค้รับ  

นายธนากร มิรินทร์ -เรียนท่านประธานสภาที่เครพ  จุดพักตรงน้ำที่จะสร้างนี้จะมีปริมาณมาก ทางกองช่างได้ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  ออกไปสำรวจและมีมติตรงกันว่า ให้ทางเทศบาลตำบลบ้านเดื่อเป็นผูด้ำเนนิการครับ  
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นายประเทือง ธรรมโชติ -สำหรับญัตตินีเ้ป็นการแก้ไขปัญหาน้ำที่ไหลสองข้างทาง จากรพ.สต.ส่วนหนึ่ง และ 

นายกเทศมนตรีฯ       จากสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อส่วนหนึ่ง ไหลไปบริเวณน้ำประปาหมู่ 1  

      -เชญิสมาชิกสภา อภิปรายญัตตินีค้รับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

      -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างบ่อพักดักตะกอน  

                          คสล. บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 23,000.-บาท กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม             -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสขุ 5.4.32 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  โดยลงดินผสมลูกรัง  บ้าน 

ประธานสภาฯ         ดอนกลาง หมู่ท่ี  2  ตั้งไว้  134,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเข้าสู่    

                           พืน้ที่ การเกษตร  จำนวน  2 สาย  ดังนี ้ 

                 สายที่ 1  สายรอบป่าช้าบ้านดอนกลาง  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 680 เมตร    

                 หนา 0.20 เมตร  หรอืมีปริมาตรดินผสมลูกรังไม่นอ้ยกว่า  408  ลบ.ม. พร้อมทำการ  

                 ปรับเกรดบดอัดแน่น   

                 สายที่  2  สายบ้านนายเฮ้า ไปป่าช้า   ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  340  เมตร   

                 หนา 0.20 เมตร  หรอืมีปริมาตรดินผสมลูกรังไม่นอ้ยกว่า  272  ลบ.ม. พร้อมปรับ 

                 เกรดบดอัดแน่น   และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3  ขนาด Ø 0.40 x 1.00  

                 เมตร  จำนวน  5  ท่อน   พรอ้มยาแนว   ( รายละเอียดตามแบบประมาณการเทศบาล 

                 ตำบลบ้านเดื่อกำหนด) 

                  -เชิญสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

                           -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พืน้ที่ 

                             การเกษตร  โดยลงดินผสมลูกรัง  บ้านดอนกลาง หมู่ที่  2  ตั้งไว้  134,000.-  บาท    

          กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม                -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข 5.4.33 โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ตั้ง 

ประธานสภาฯ         ไว้ 111,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเข้าสู่พืน้ที่การเกษตร  ทำการลงดิน 

                           ผสมลูกรัง  สายอ่างเก็บน้ำหว้ยขามเฒ่า   ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  190  เมตร    

                           หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร  หรอืมีปริมาตรดินผสมลูกรังไม่นอ้ยกว่า  304  ลบ.ม. พร้อม 

                           ก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน และทำการก่อสร้าง 

                           วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ 

                           แปลนและประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด)  

       -เชญิสมาชิกสภาอภปิรายญัตตินีค้รับ หากไม่มผีมจะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ 

                         -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พืน้ที่ 

                           การเกษตร บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 111,500.- บาท กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม              -มีมติอนุมัติ 11 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) 
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นายไพศาล เกษมสุข -เนื่องจากวันนี ้เวลา 16.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้ดำเนินการประชุมสภา  

ประธานสภาฯ           สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครัง้ที่ 1  ได้พิจารณาอนุมัติโครงการขอจ่าย 

                             ขาดเงินสะสมแล้ว จำนวน 33 โครงการ งบประมาณที่อนุมัต ิ11,629,300.-บาท  

                             (สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) และยังเหลือโครงการที่ต้อง  

                             พิจารณาอีก จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 7,717,400 บาท (เจ็ดล้านเจ็ด 

                             แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)จงึขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2                            

                             ประจำปี2566 ครั้งที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.  

                             โดยไม่ตอ้งส่งหนังสอืเรียกประชุมอีก สำหรับการแต่งกายชุดสุภาพครับ สำหรับวันนีผ้ม 

                             ขอเลิกประชุมครับ  

          -เลิกประชุม เวลา 16.00 น.  

 

 

                                                     (ลงชื่อ) ขวัญเรอืน ตาปราบ  ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                                                  (นางสาวขวัญเรอืน  ตาปราบ)     

               เลขนุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

 

 

(ลงช่ือ)ทัศน ี ถนอมชีพประธานกรรมการ  (ลงช่ือ) เดวิด  อันแสนลา  กรรมการ 

        (นางทัศนี  ถนอมชีพ)            (นายเดวิด  อันแสนลา) 

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

 

(ลงช่ือ) สุเทพ  ผลกุศล  กรรมการ  (ลงช่ือ) ธนากร  มิรินทร์  กรรมการ 

      (นายสุเทพ  ผลกุศล)      (นายธนากร  มิรินทร์) 

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

      (ลงช่ือ)      ไพศาล  เกษมสุข        ผู้รับรองการประชุม 

                     (นายไพศาล  เกษมสุข) 

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


